

UBND TỈNH THANH HOÁ  
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
THUỶ LỢI BẮC SÔNG MÃ  
Số: 434/BSM-KH&QLTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Hoá, ngày 28 tháng 5 năm 2024

## THÔNG BÁO

V/v triển khai Phương án tưới tiêu vụ Mùa và Phương án Phòng chống lụt bão năm 2024.

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty

Căn cứ công văn số 273/BSM-KH&QLTT ngày 05/4/2024 của Giám đốc Công ty TNHH MTV thuỷ lợi Bắc Sông Mã về việc xây dựng Phương án tưới, tiêu phục vụ sản xuất vụ Mùa và Phương án Phòng chống lụt bão năm 2024.

Căn cứ Phương án tưới, tiêu phục vụ sản xuất vụ Mùa và Phương án Phòng chống lụt bão năm 2024 mà các Chi nhánh đã xây dựng.

Giám đốc Công ty thống nhất nội dung phương án tưới, tiêu vụ Mùa năm 2024 của từng chi nhánh đã lập. Song cần tập trung chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành phương án tưới, tiêu sát thực tế đảm bảo tưới, tiêu kịp thời hiệu quả đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp đúng lịch thời vụ của các huyện, thị đề ra.

Nhìn chung, các đơn vị đã thực hiện tốt phương án tưới tiêu phục vụ sản xuất mùa vụ được Công ty phê duyệt. Khắc phục được những tồn tại của những mùa vụ trước, vụ Mùa năm 2023 cũng như vụ Chiêm Xuân 2024 đã có thay đổi tích cực, các đơn vị thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo của Ban giám đốc Công ty. Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, bám sát lịch gieo trồng thời vụ, bơm cấp nước đầy đủ, không còn tình trạng thiếu nước xảy ra, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho cây trồng phát triển. Các đơn vị rà soát diện tích tạo nguồn và nghiệm thu vụ Mùa 2023 đạt 99,43% KH, giảm 157,79ha (giảm diện tích do quyết định thu hồi đất). Các Chi nhánh đã chủ động tham mưu cho huyện, thị, thành phố xây dựng lịch gieo trồng phù hợp, xây dựng kế hoạch nạo vét mùa khô, công tác xử lý vi phạm hành lang bảo vệ công trình tại các đơn vị đã được triển khai thực hiện. Đầu mối với địa phương giải quyết các khó khăn trong công tác phục vụ sản xuất. Phối hợp chặt chẽ với địa phương rà soát lại toàn bộ các Trạm bơm tạo nguồn, cụ thể là kênh dẫn và bể hút Trạm bơm để đảm bảo việc lấy nước kịp thời khi các Trạm bơm tạo nguồn của Công ty cung cấp, tránh kéo dài thời gian bơm gây lãng phí điện nước. Phối hợp với các đơn vị nhà thầu thi công các công trình trên địa bàn Chi nhánh quản lý, xây dựng kế hoạch bơm cấp nước hợp lý vừa không ảnh hưởng công tác phục vụ sản xuất vừa không làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được và chủ động cho công tác tưới tiêu phục vụ sản xuất vụ Mùa 2024, Giám đốc Công ty yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động ứng phó khi có diễn biến thất thường, triển khai phương án tưới, tiêu phục vụ sản xuất hợp lý

2. Tăng cường quản lý điện năng trong điều hành tưới tiêu, phấn đấu giảm điện năng sử dụng đến mức thấp nhất, vận hành triệt để tận dụng bơm K3 song cần bơm hợp lý, tránh để xảy ra tình trạng tận dụng bơm K3 vào những thời điểm không cần thiết phải tích trữ nước gây lãng phí điện nước. Phát huy tối đa năng lực các trạm bơm có hệ thống máy đã được nâng cấp.

3. Bám sát lịch gieo cấy của từng địa phương để có kế hoạch cấp nước hợp lý. Quản lý tốt nguồn nước, không để thất thoát lãng phí. Điều hành tưới, tiêu khoa học, hiệu quả, cấp lệnh đúng thời điểm. Xác định chính xác vị trí thiếu nước để có kế hoạch cấp nước sản xuất cũng như cấp nước thô cho các nhà máy sản xuất nước hợp lý. Tăng cường trữ nước trên các sông, kênh, ao, hồ, đảm bảo mực nước trên sông. Tưới luân phiên khi hạn hán xảy ra, ưu tiên tưới cho các vùng cao, vùng xa, vùng cuối kênh.

4. Các Chi nhánh phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác quản lý, điều hành nguồn nước như Chi nhánh Hoàng Hóa cấp nước cho Thành Phố, Hoàng Hóa hỗ trợ Hậu Lộc bằng trạm bơm Hoàng Khánh, Hà Trung hỗ trợ Nga Sơn, Bỉm Sơn bằng trạm bơm Công Phú,...

5. Phối hợp cùng các nhà thầu thi công các dự án (*Sửa chữa kênh Nam, Nạo vét sông Trà Giang và các công trình thuộc nguồn vốn PCTT*) lập kế hoạch bơm nước hợp lý.

6. Để chủ động đối phó với bão lũ xảy ra, giảm thiểu thiệt hại cho sản xuất và đời sống của nhân dân trong mùa mưa bão năm 2024. Các Chi nhánh phối hợp với địa phương tiến hành nạo vét khơi thông dòng chảy trên hệ thống kênh tiêu, trục tiêu lớn với kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt theo nội dung công văn số 443/CV-BSM ngày 20/5/2024 của Giám đốc Công ty. Triển khai hiệu quả Phương án phòng chống lụt bão đã được Công ty phê duyệt. Các phòng Công ty phối hợp với Chi nhánh tiếp tục triển khai công tác duy tu bảo dưỡng công trình, máy móc, thiết bị để đảm bảo năng lực phục vụ của các trạm bơm, đặc biệt là các trạm bơm đầu mối.

Đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung yêu cầu nêu trên./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch, Giám đốc (b/cáo);
- Phó GD Công ty;
- Lưu: VT, KH&QLTT.



**Nguyễn Ngọc Tuấn**